



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ้างอิงข้อกำหนด ออกตามตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และศาลายา และรองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี แจ้งบุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร งดการเดินทางข้ามจังหวัดและให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนงานมอบหมายงานให้บุคลากรที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็น อาทิ ในสถานพยาบาล การให้บริการด้านวัคซีน และงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
2. ให้ส่วนงานในทุกพื้นที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานในทุกพื้นที่สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนการสอน การสอบและกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายา งดเว้นหรือเลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะของการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และกิจกรรมประเภทอื่นที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า 5 คน ยกเว้นพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ทั้งนี้ ส่วนงานจะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด อนึ่ง หากส่วนงานในพื้นที่ที่มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่ โดยที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 5 คน ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแผนการจัดการกิจกรรมล่วงหน้า ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สำหรับส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ให้ส่วนงานยังคงดำเนินการประเมินความพร้อม

ผ่านระบบ Thai Stop Covid+ เพื่อรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. ให้ส่วนงานในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อยและศาลายาสามารถดำเนินโครงการการก่อสร้างบางประเภทตามที่ระบุใน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ของพื้นที่จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ 75/2564) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อาทิ โครงการก่อสร้างและโครงการก่อสร้างชั่วคราวที่หากหยุดการดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างและเกิดอันตรายต่อประชาชน การก่อสร้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจร หรือ การก่อสร้างในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข โดยให้ยื่นคำขอ ณ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ส่วนงานในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม (ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา)

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Thai Stop Covid+

